

*
Số 975 -BC/HU

BÁO CÁO
Kết quả xử lý tin số 103, ngày 30/12/2019

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước về việc xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng (tin số 103, ngày 30/12/2019).

Người phản ánh: Ông Trần Huy Kỳ (khu phố 1, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), số điện thoại 0919.008.280.

Nội dung phản ánh: Ông Kỳ có mảnh đất nông nghiệp trong khu dân cư khu phố 3, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Ngày 27/12/2019, ông Kỳ đến UBND thị trấn Chơn Thành nộp hồ sơ đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất lên 300m² thổ cư. Cán bộ thị trấn đã nhận hồ sơ nhưng không có Giấy biên nhận mà chỉ trả lời đến tháng 7 năm sau đến nhận kết quả (các trường hợp khác cũng vậy). Ông Kỳ đề nghị sớm trả kết quả (bằng giấy hẹn) để gia đình ông định hướng việc sử dụng đất. Đồng thời, đề nghị cho biết: Việc tiếp nhận hồ sơ và trả lời của cán bộ UBND thị trấn Chơn Thành như vậy có đúng quy định không? Người dân có được quyền nộp hồ sơ đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất ở bộ phận một cửa của UBND cấp huyện không?

Để có cơ sở báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo quy định, Thường trực Huyện ủy - UBND huyện Chơn Thành đã chỉ đạo UBND thị trấn Chơn Thành xác minh nội dung phản ánh. Kết quả như sau:

UBND thị trấn Chơn Thành đã tiến hành mời ông Kỳ đến UBND thị trấn để làm việc về nội dung phản ánh. Tại buổi làm việc đã ghi nhận ý kiến của ông Kỳ như sau: Ông không có bức xúc gì đối với việc tiếp nhận hồ sơ của UBND thị trấn Chơn Thành nhưng ông đề nghị việc tiếp nhận đơn đăng ký nhu cầu đất ở nên được đưa vào bộ thủ tục hành chính để có biên nhận giúp người dân chủ động trong kế hoạch sử dụng đất của mình và tránh việc thất lạc hồ sơ; thời gian hẹn là quá dài đề nghị rút ngắn xuống từ 02 đến 03 tháng.

UBND thị trấn Chơn Thành đã giải thích cho ông Kỳ như sau: Theo Công văn số 383/UBND-KTN, ngày 17/6/2019 của UBND huyện Chơn Thành về việc triển khai thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thì thời gian đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2020 từ ngày 18/6/2019 đến ngày 31/8/2019 kết thúc và tổng hợp gửi về Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện. Tuy nhiên, đến ngày 27/12/2019 ông Kỳ mới nộp đơn đăng ký nhu cầu nên UBND thị trấn Chơn Thành đã tiếp nhận để tổng hợp và chờ UBND huyện có văn bản cho phép bổ sung nên không xác định được thời gian cụ thể. Hiện tại kế hoạch sử dụng đất năm 2020 chưa được phê duyệt do vượt chỉ tiêu về đất ở, UBND tỉnh Bình Phước đã có Tờ

trình số 129/TTr-UBND, ngày 25/12/2019 trình Chính Phủ và Bộ Tài nguyên & Môi trường xem xét bổ sung chỉ tiêu đất ở trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Khi được phê duyệt sẽ ban hành kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và tiếp tục giải quyết theo nhu cầu đăng ký của người dân. Việc đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất không nằm trong bộ thủ tục hành chính của UBND tỉnh Bình Phước ban hành nên công chức địa chính thị trấn Chơn Thành không làm biên nhận mà chỉ bổ sung vào danh sách theo dõi đăng ký nhu cầu. Khi được phê duyệt sẽ thông báo rộng rãi cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được biết để thực hiện.

Các ý kiến của ông Kỳ về việc rút ngắn thời gian hẹn và biên nhận hồ sơ, UBND thị trấn Chơn Thành đã ghi nhận để báo cáo cấp trên xem xét. Kết thúc buổi làm việc ông Kỳ không có ý kiến gì thêm và cũng không có thắc mắc, khiếu nại gì sau khi được UBND thị trấn giải thích.

Trên đây là báo cáo kết quả xử lý tin số 103, ngày 30/12/2019. Thường trực Huyện ủy Chơn Thành báo cáo Thường trực Tỉnh ủy biết, chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Thường trực Huyện ủy,
- LĐVP, CVNC,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy. *ph*

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Nguyễn Tấn Hải